

อินโฟซิสเตรียมแต่งตั้ง ดร.วิษาล ชิคคา ดำรง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ การ

บังกาลอร์, อินเดีย-13 มิ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บอร์ดคณะกรรมการของบริษัทอินโฟซิสมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศเรื่องการคัดเลือกดร.วิษาล ชิคคา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO & MD) ของบริษัท โดยดร.ชิคคา จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกบอร์ดคณะกรรมการและ CEO & MD (ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 และจะดำรงตำแหน่ง CEO & MD แทนนายเอส. ดี. ชินูลัล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20130122/589162>)

นอกจากนี้ บอร์ดยังประกาศเลื่อนตำแหน่งนายยู.บี. ปราวิน เรา ประธานและกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนเป็นต้นไป

ดร.วิษาล ชิคคา เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกบอร์ดคณะผู้บริหารของ SAP AG จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์และการผลักดันนวัตกรรมทั่วโลก ดร.ชิคคาทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำของบริษัทระดับโลกในการสร้างสรรค์โซลูชันธุรกิจที่มีความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่ SAP นอกจากนี้ ดร.ชิคคาได้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดั้งเดิมและแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ไปจนถึงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มซึ่งรวมไปถึง HANA, ผลิตภัณฑ์ด้านการวิเคราะห์, อุปกรณ์พกพา และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆเข้าด้วยกัน (มิดเดิลแวร์) นอกจากนี้ ดร.ชิคคายังเป็นผู้นำในโครงการใหม่ๆหลายโครงการเพื่อเร่งนวัตกรรมและการวิจัยของ SAP ดร.ชิคคาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกา

ดร.ชิตคาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้บริหาร อินโฟซิส ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นสัญลักษณ์ของการบุกเบิกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผมตั้งตารอที่จะได้ทำงานและ เรียนรู้ร่วมกับพนักงานที่มีความเป็นเลิศทั่วโลกของอินโฟซิส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงทุก อุตสาหกรรมในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับชีวิตผู้คน อินโฟซิสนับเป็นบริษัทที่มีโอกาสเฉพาะตัวในการนำเสนอโซลูชันที่ ก้าวหน้าและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า พนักงาน นักลงทุน และผู้ถือหุ้นอื่นๆของเรา ผมขอบคุณคาเมท เมอร์ธี ซึ่งเป็น คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริหารของอินโฟซิส ตลอดทั้งคณะกรรมการบริหารที่ได้ให้โอกาสนี้”

นอกจากนี้ บอร์ดของอินโฟซิสยังได้ประกาศถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- นายณารายานา เมอร์ธี และนายเอส. โกपालากริสนันน์ สมัครใจลาออกจากตำแหน่งประธานบริหารและรองประธาน บริหารตามลำดับในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เพื่อเปิดทางสำหรับการโอนอำนาจบริหารให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งสอง ท่านจะยังคงเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ในตำแหน่งประธานและรองประธานที่ ไม่เกี่ยวกับการบริหารตามลำดับ
- นายเค. วี. คาเมท จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารในวันที่ 11 ตุลาคม 2557
- นายเมอร์ธีจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เพื่อการมี ส่วนร่วมในบริษัท
- นายเอส. ดี. ชินบูลล์ จะลาออกจากตำแหน่ง CEO & MD และคณะกรรมการบริหารในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- นายศรีนาท แบตณี กรรมการบริษัทจะลาออกจากสมาชิกคณะกรรมการบริหารในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- นอกจากนี้ บริษัทได้เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 12 ท่านให้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารพร้อมกับเพิ่ม หน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่แต่ละท่าน

สำนักงานประธานบริหารจะถูกยกเลิกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ดร.โรฮาน เมอร์ดี ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารร่วมจะลาออกจากบริษัทในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 พนักงานส่วนที่เหลือของฝ่าย ประธานบริหารจะทำหน้าที่อื่นๆในบริษัท

“ผมรู้สึกดีใจกับการคัดเลือกดร.วิสชาล ชิตคา ให้ดำรงตำแหน่งซีโอโอคนใหม่ของเรา” นายเอ็น. อาร์. ณารายานา เม

อรรี ประธานบริหารกล่าว “วิซซาลได้ส่งสมประสพการณที่มีคุณค่าจากการเป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก ความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาของเขาและระบบมูลค่าทำให้เขาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำอินโฟซีส ในนามของอินโฟซีส ผมขอขอบคุณนายโกพาลากริสนัน, นายชิบูลล์ และนายแบตนีที่ได้อุทิศตนให้กับบริษัท”

นายเมอร์ธีกกล่าวเสริมว่า “ผมขอขอบคุณลูกค้าของเรา สมาชิกบอร์ดบริหาร เพื่อนร่วมงานที่อินโฟซีส อดีตเพื่อนร่วมงาน นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนับสนุนบริษัทที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ ผมอยากขอบคุณพนักงานในแผนกของผม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานเป็นวาระที่สองในอินโฟซีส”

นายเค. วี. คาเมท ประธานคณะกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและบริหาร กล่าวว่า “คณะกรรมการได้ใช้ขั้นตอนการพิจารณาสรรหาอย่างถี่ถ้วน และด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทด้านการสรรหาและประเมินผู้บริหารระดับโลก วิซซาลนำมาซึ่งการผสมผสานระหว่างอำนาจทางเทคโนโลยีกับความชาญฉลาดในเชิงธุรกิจได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คณะกรรมการบริหารมีพันธกิจในการสนับสนุนเขาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก”

นายเอส. โกพาลากริสนัน แสดงความเห็นว่ “ผมรู้สึกดีใจที่บอร์ดได้คัดเลือกผู้นำทางความคิดที่แสดงให้เห็นมาแล้วว่า จะสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ธุรกิจมีศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ผมขออวยพรให้เขาโชคดี”

นายชิบูลล์กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณบอร์ด พนักงานและผู้ลงทุนที่ได้สนับสนุนผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าวิซซาลมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จำเป็นสำหรับการยกระดับอินโฟซีสให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น”

นายศรีนาท แบตนี กล่าวว่า “ผมได้ใช้เวลาที่มีคุณค่าในชีวิตเป็นเวลาหลายปีทีอินโฟซีสและจะยังคงมีประสบการณ์ที่ดีตลอดไป วิซซาลจะช่วยให้อินโฟซีสอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ”

ทั้งนี้ อินโฟซีสจัดงานแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในอิเล็กทรอนิกส์ ซิตี ที่บังกาลอร์ในเวลา 12.30 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2557

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์ผู้ลงทุนในเวลา 18.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2557 หมายเลขโทร เพื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงต่อไปของวันนี้

เกี่ยวกับอินโฟซิส

อินโฟซิส เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันที่ปรึกษา เทคโนโลยี และเอพาร์ทเซอร์ส เราช่วยให้ลูกค้าในกว่า 30 ประเทศอยู่ในระดับแถวหน้าของแนวโน้มธุรกิจเกิดใหม่ และรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เราช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงและเติบโตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยการร่วมกันสร้างสรรค์โซลูชันที่ทันสมัยซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เชิงลึกในเรื่องกลยุทธ์ และการบริหารที่เป็นเลิศ

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.infosys.com> เพื่อศึกษาว่าอินโฟซิส (NYSE: INFY) ซึ่งมีรายได้ 8.25 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และมีพนักงานกว่า 160,000 คน สามารถสร้างองค์กรแห่งอนาคต (Building Tomorrow's Enterprise(R)) ดังเช่นในปัจจุบันได้อย่างไร

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Safe Harbor)

สถานะบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการขยายตัวในอนาคตของอินโฟซิสในช่วงประชาสัมพันธน์นี้เป็นเพียงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของธุรกิจบริษัทในอนาคตภายใต้คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบตามกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ซึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นแตกต่างไปจากแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในแถลงการณ์นี้ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากความผันผวนของรายได้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนความสามารถของอินโฟซิสในการบริหารการเติบโต ความรุนแรงของการแข่งขันในการให้บริการด้านไอทีซึ่งรวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความได้เปรียบด้านต้นทุนของอินโฟซิส การปรับเพิ่มค่าแรงในอินเดีย ความสามารถของอินโฟซิสในการดึงดูดและดึงพนักงานที่มีทักษะสูงไว้กับบริษัท ระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินการตามสัญญาที่กำหนดกรอบเวลาและราคาที่ชัดเจน การเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้า การควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง การให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม ความสามารถของอินโฟซิสในการดำเนินงานในต่างประเทศ อุปสงค์ด้านไอทีที่ลดลงในพื้นที่สำคัญที่อินโฟซิสดำเนินงาน ภาวะติดขัดหรือความล้มเหลวของโครงข่ายโทรคมนาคม ความสามารถของอินโฟซิสในการรวมระบบที่ซื้อเพิ่มมาใหม่และการซื้อกิจการใหม่ หนี้สินที่เกิดจากความเสียหายจากการให้บริการ

ตามสัญญาของอินโฟซิส ความสำเร็จของบริษัทที่อินโฟซิสได้เข้าไปลงทุนเชิงกลยุทธ์ การยกเลิกหรือการหมดอายุของมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการคลังของรัฐบาล ภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแย้งในภูมิภาค ข้อจำกัดทางกฎหมายในการเพิ่มทุนหรือการซื้อกิจการภายนอกประเทศอินเดีย และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอินโฟซิสและภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไอที สำหรับความเสี่ยงเพิ่มเติมที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของอินโฟซิสได้อธิบายอย่างละเอียดในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ ซึ่งรวมไปถึง Annual Report ใน Form 20-F สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ Form 6-K สำหรับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถดูรายละเอียดของเอกสารเหล่านี้ได้ที่ <http://www.sec.gov> อินโฟซิสอาจแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ซึ่งรวมไปถึงแถลงการณ์ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในรายงานต่อผู้ถือหุ้น โปรดทราบว่า อินโฟซิสระบุนวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ในช่วงแรกของข่าว และแถลงการณ์คาดการณ์ใดๆ ณ ที่นี้ เกิดจากการคาดการณ์ที่เรามองว่าสมเหตุสมผลตามวันเวลาข้างต้น ทั้งนี้ อินโฟซิสไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาของแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าให้ทันสมัยตลอดเวลาหรือในนามของบริษัท เว้นแต่กฎหมายกำหนด

แหล่งข่าว: อินโฟซิส